
              เมื่อวันจันทร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  

สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔  

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ 

ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังน้ี 

 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเห็นวา่

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดังกล่าวยังคงมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และพบปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการ 

ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังน้ี 
 

๑. ปัญหาการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประชาชน ส าหรับปัญหาการเข้าถึงวัคซีนดังกล่าว มีปรากฏ 

ให้เห็นถึงปัญหามาอย่างต่อเน่ือง เช่น ปัญหาการจัดสรรวัคซีนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การจัดสรรวัคซีน 

ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ การแทรกแซงทางการเมือง ประชาชนผู้ลงทะเบียนถูกเล่ือนการฉีดวัคซีนออกไปไม่มีก าหนด  

เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมาธิการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเปน็เรื่องที่ส าคัญและสมควรหยิบยกข้ึนพิจารณา เพ่ือหามาตรการและแนวทางแก้ไข

ปัญหาการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง อีกทั้งเพ่ือเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิการ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน อันเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และควรเชิญ 

กรมควบคุมโรคมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการการจัดสรรและการกระจายวัคซีนเพ่ือสร้างเ สริม

ภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 

นอกจากน้ี ยังเห็นว่าสิทธิของประชาชนในการรับรู้เก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโรค COVID-19 เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 

หน่วยงานที่ เก่ียวข้องควรมีการน าเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการท า 

ข่าวปลอม (Fake News) สร้างความสับสนให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

ฉบับท่ี ๑๘/๒๕๖๔ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เอกสารข่าว 

พจิารณาหารือแนวทางและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



 

- ๒ - 

 

๒. ปัญหาการเข้ารับการรักษาของผู้ติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ติดเช้ือจ านวนมากจึงส่งผลให้ทั้งโรงพยาบาล 

ของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ติดเช้ือที่ต้องการเข้ารับการรักษา  จึงมีแนวคิด 

ให้ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) หรือเข้ารับการแยกกักในชุมชน (community isolation)  

ซ่ึงเห็นว่าการเข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นแนวทางการบริหารจัดการเน่ืองจากมีจ านวนเตียงไม่เพียงพอต่อการรักษา แต่หากเกิดกรณี

ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีข้ึน จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที รวมทั้งปัญหา  

การจัดส่งยารักษาโรค COVID-19 และอุปกรณ์ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอและทั่วถึงแก่ผู้ติดเช้ือทุกคน หน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้องจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง ซ่ึงคณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประเด็น  

ส าคัญที่จะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขต่อไป 

 

๓. ปัญหาเ ร่ืองยาฟาวิพิราเวียร์  ปัจจุบันมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและมีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวประมาณ  

๒๐๐,๐๐๐ คน และมีความจ าเป็นของการใช้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเช้ือในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีแนวโน้ม

ที่ ต้องการใช้ยาดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากในอนาคต จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการน าเข้ายาชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศ 

เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ที่ ติดเช้ือหรือไม่  คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่าประเด็นดังก ล่าว   

ควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนรองรับการแก้ไขปัญหายาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ไม่เพียงพอ และควรเชิญ

องค์การเภสัชกรรมมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเก่ียวกับแนวทางในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด  

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเชิญกรมทรัพย์สินทางปัญญามาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเก่ียวกับการผลิตและ  

การน าเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 


